

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่ากว่า 2 สัปดาห์, ข้อมูลศก.สหรัฐหนุนสินทรัพย์เสี่ยง

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อน โดยได้แรงหนุนล่าสุดจากข้อมูลในตลาดแรงงานของสหรัฐ ที่ออกมาดี ทำให้ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมีมากขึ้น และหนุนให้เงินบาทแข็งขึ้น ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ ที่ 32.42

\*ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่สดใส ส่วนยูโร ดิ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน หลังจากได้รับผลกระทบจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในสัปดาห์ที่แล้ว

\*กระทรวงเกษตรสหรัฐ เผยเมื่อวันศุกร์ว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 217,000 ตำแหน่ง ในเดือนที่แล้ว โดยฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดภาวะวิกฤติ และเป็นการยืนยันว่า เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวจากภาวะตกต่ำในฤดูหนาวแล้ว

\*ตลาดแทบจะไม่มีปฏิกิริยาต่อข้อมูลจากญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นได้ทบทวนตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในไตรมาสแรก ขึ้นเป็น 1.6% จาก 1.5% ที่รายงานในเบื้องต้น

\*ขณะที่ กระทรวงการคลังญี่ปุ่น เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ว่า ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้นราว 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้าเชื้อเพลิง และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่าการส่งออกรถยนต์ ซึ่งทำให้ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดน้อยกว่าคาด

\*สำนักงานศุลกากรของจีน เปิดเผยว่า การส่งออกเพิ่มขึ้น 7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี จากที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.9% ในเดือนเม.ย. ขณะที่การนำเข้าลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนเม.ย. ส่งผลให้มียอดเกินดุลการค้า เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.59 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 1.85 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนเม.ย.

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.684 บาท

\*08.29 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.42/45 จาก 32.56/58 เมื่อวันศุกร์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.43/47 จาก 32.55/57 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.55/60 จาก 102.47 เมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3643/45 จาก 1.3641 เมื่อวันศุกร์

"ก่อนหน้านี้ long(ซื้อดอลลาร์) กันมาเยอะ พอการเมืองไม่ได้มีเหตุอะไร ที่น่ากังวล ก็ขายกันออกมา แล้วตัวเลขสหรัฐที่ออกมาดี ก็ทำให้ตลาดช่วงนี้ กลับมาเป็น risk on ด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้น โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเชิงบวก จากตลาดแรงงานของสหรัฐ ทำให้ตลาดกลับมามีความต้องการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่ง รวมถึงสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่อีกครั้ง

ขณะเดียวกัน สถานการณ์การเมืองในประเทศที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ทำให้นักลงทุน ที่เข้าซื้อดอลลาร์ไว้มากก่อนหน้านี้ ทั้งในส่วนของนักลงทุนในประเทศ และ ต่างประเทศ ทอยขยายดอลลาร์ออกมา โดยในวันนี้และช่วงสัปดาห์นี้ คาดว่า เงินบาทจะเคลื่อนไหว ในกรอบ 32.40-32.60

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้